

DTU Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Bộ môn

Sáng ngày 22/6/2015, Đại học Duy Tân phối hợp cùng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý bộ môn tại Phòng 1102 - 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng. Tham dự Lễ Khai giảng có PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Nhật Chương - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện & Phát triển Nghề nghiệp Đại học Duy Tân cùng đông đảo học viên là các Tổ trưởng Bộ môn, Tổ trưởng Chuyên môn các Khoa trong toàn trường.



PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế cho biết: *“Trong bối cảnh đất nước đang đổi mới, Đảng và Nhà nước đã ban hành nghị quyết ‘Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục’. Trong đó, đổi mới Giáo dục Đại học được đặc biệt quan tâm bởi đây chính là bậc học quyết định chất lượng của việc đào tạo nguồn nhân lực cũng như bồi dưỡng nhân tài cho đất nước trước khi tham gia vào thị trường lao động. Một trong những vấn đề then chốt trong đổi mới Giáo dục Đại học là đổi mới và nâng cao năng lực quản lý cũng như chuyên môn của đội ngũ các cán bộ quản lý. Mong rằng, các cán bộ quản lý của Đại học Duy Tân sẽ học tập thật nghiêm túc và chăm chỉ, phát triển được năng lực toàn diện của bản thân để góp phần phục vụ sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thời đại mới.”*



Đông đảo Tổ trưởng Bộ môn, chuyên môn DTU tham dự Lễ Khai giảng

Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý chuyên môn Đại học Duy Tân diễn ra từ ngày 24 - 29/6/2015. Các Tổ trưởng tổ bộ môn, Tổ trưởng Chuyên môn các Khoa trong trường sẽ được cung cấp những kiến thức, kỹ năng nâng cao về Khoa học quản lý & Quản lý giáo dục, Lập kế hoạch phát triển trường Đại học - Cao đẳng, Quản lý hoạt động Khoa học - Công nghệ trong trường Đại học - Cao đẳng, Quản lý đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong trường,... Đây là những chuyên đề nhằm tăng cường năng lực để Cán bộ quản lý tổ bộ môn, chuyên môn xây dựng được những tầm nhìn phát triển chiến lược, biết lựa chọn mô hình và phong cách quản lý phù hợp với vị trí công việc được giao trong điều kiện cụ thể của đơn vị, của nhà trường.

Bên cạnh việc bồi dưỡng năng lực quản lý, nhiều năm qua, Đại học Duy Tân đã tổ chức nhiều chương trình bồi dưỡng và nâng cao trình độ cũng như kỹ năng chuyên môn cho tập thể cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Với những nỗ lực đó, hiện tại, Duy Tân đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, dày dặn kinh nghiệm, chung sức, chung lòng vì một sự nghiệp phát triển chung của nhà trường.

(Truyền Thông)